

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.  
ครั้งที่ ๒๒๓/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.**

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	<p>ผลการประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รง.</p> <p>๑. ครม. เห็นชอบและรับทราบ ตามที่ รง. เสนอ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๕</p> <p>๑.๒ การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง</p> <p>๑.๓ วิดีทัศน์ “การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล”</p> <p>๒. การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย</p> <p>๓. เร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายของแต่ละกระทรวงต่อ สคก. และ สนช. ไม่เกินวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๔. กำชับทุกหน่วยงานให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลลอยกระทง</p> <p>๕. การจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ขอให้ผู้นำเข้า ครม. รับทราบก่อนจึงดำเนินการ เพื่อป้องกันความสับสนเสี่ยงกับประเด็นหาเสียงเลือกตั้ง</p> <p>๖. ให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	ทุกหน่วยงานในสังกัด
๒	<p>กรณี นายปรีชา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ร้องเรียนการโกงเงินคนพิการ ให้ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด ชัดเจน โปร่งใส</p>	ทุกหน่วยงานในสังกัด
๓	<p>ให้ติดตามสถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซา ประเทศอิสราเอล และเตรียมแผนรองรับเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลให้มีความปลอดภัย</p>	กกจ. สป.
๔	<p>การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ</p> <p>๑. ให้ติดตามผลคดีและขยายผล โดยประสานงานกับตำรวจ</p> <p>๒. ให้จับเคลื่อนในเชิงลึกเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้หลอกลวง</p> <p>๓. ยึดหลักการสำคัญ คือ ส่งเสริมให้แรงงานไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย ไม่ลำบากในต่างแดน</p>	กกจ.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๕	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ข่าวด้านแรงงานทั้งทางบวกและลบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข่าวโดยเฉพาะประเด็นข่าว ดังนี้</p> <p>๑. ข่าวเทสโก้ โลตัส จ้างพนักงานออก เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กร</p> <p>๑.๑ ให้เตรียมแผนรองรับ กรณีพนักงานตกงาน</p> <p>๑.๒ ให้คุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ทั้งด้านถูกเลิกจ้าง และการประกันสังคม</p> <p>๑.๓ ให้แนะแนวอาชีพ ฝึกอาชีพ และจัดหาตำแหน่งงานให้ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนว่างงาน</p> <p>๒. ข่าวนิสิต นักศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ รวมตัวยื่นหนังสือถึง นรม. คัดค้านการเปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาใดก็ได้เป็นเจ้าของหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>๒.๑ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ รายงานข้อมูลต่อ PMOC</p>	ทุกหน่วยงานในสังกัด
๖	<p>การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป</p> <p>๑. การจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ของ รง. สำหรับประชาชน ให้ได้ข้อสรุป ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอ ครม.</p> <p>๒. ให้สรุปผลงานของ รง. รอบ ๑ ปี พร้อมวิดิทัศน์ต่อ ครม. รวมทั้งขยายผลโดยการปฏิบัติการข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของ รง.</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง</p> <p>๔. การขับเคลื่อนศูนย์บริหารแรงงาน EEC อย่างเป็นระบบ</p> <p>๕. การจ้างงานผู้สูงอายุ คนพิการ และการดูแลแรงงานนอกระบบ</p> <p>๖. การแก้ไขปัญหาและออกมาตรการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย</p> <p>๗. ให้ติดตามเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ของ นรม. เพื่อตอบคำถาม ชี้แจงข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ รง.</p>	ทุกหน่วยงานในสังกัด

มมร๑๖

(นางบุษราคัม อ่ำสกุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อม

(นายอรุพงษ์ เวชศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑